

KẾT LUẬN THANH TRA

Trách nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về công tác Phòng, chống tham nhũng

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp;

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 221/QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp về công tác Phòng, chống tham nhũng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở; đồng thời, chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Phòng, chống tham nhũng của đơn vị. Đoàn thanh tra thực hiện đúng quy trình, thời gian, nội dung và kế hoạch thanh tra.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh:

Đoàn đã kiểm tra về việc thực hiện trách nhiệm của Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Tháp đối với công tác Phòng, chống tham nhũng của Chi cục kết quả như sau:

a. Việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, chỉ thực hiện Kế hoạch số 70/KH-SKHCN, ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. (theo báo cáo của đơn vị).

b. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Chi cục đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 07/KH- ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và các văn bản pháp luật về PCTN đến tất cả công chức, viên chức để thực hiện, tuyên truyền bằng hình thức như: thông qua cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ định kỳ để thực hiện tốt Luật PCTN. (Tuy nhiên trong biên bản cuộc họp không thể hiện nội dung triển khai kế hoạch PCTN).

c. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

- *Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị*

+ Về hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước: Chi cục công khai tài chính, ngân sách năm 2018, năm 2019 như: Công khai quản lý sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, chi; Công khai chế độ định mức, tiêu chuẩn; Quy chế chi tiêu nội bộ; Công khai kết quả nâng bậc lương trước hạn, nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm đúng theo quy định.

+ Về đầu tư xây dựng cơ bản mua sắm tài sản: Chi cục thực hiện mua sắm tập trung của Sở, có lập dự án theo quy định. Sở đã chỉ đạo niêm yết các Quyết định đầu tư và thông báo gói thầu tại địa điểm trụ sở, tổ chức công khai thông tin về quản lý đầu tư, thông báo mời thầu, theo đúng quy định.

+ Về công tác tổ chức, cán bộ: Chi cục không tuyển dụng công chức, viên chức và người lao động; công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo quy định: Năm 2018 luân chuyển 01 công chức từ phòng Quản lý Đo lường qua phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, năm 2019 tiếp nhận 2 công chức mới và điều động 01 công chức từ phòng Hành chính tổng hợp qua phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng theo đúng quy định.

+ Về công tác đào tạo: Năm 2019 Chi cục đã cử 20 lượt công chức tham dự các lớp như: trung cấp lý luận chính trị, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ...

- *Việc xây dựng ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn*

Chi cục đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-TĐC ngày 31/01/2019 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công năm 2019 và thực hiện đúng theo quy định.

- *Việc nhận quà và nộp lại quà tặng*

Chi cục thực hiện việc nhận quà và nộp lại quà tặng đúng theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ đúng quy, năm 2019, Chi cục không có trường hợp nào vi phạm.

- *Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.*

+ *Về xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử:* Chi cục không ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, chỉ thực hiện theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức của Sở ban hành.

+ *Việc chuyển đổi vị trí công tác:* năm 2019 thực hiện chuyển đổi 01 trường hợp.

- *Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập*

+ Thực hiện Kế hoạch công khai minh bạch tài sản thu nhập số 431/KH-SKHCCN ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Chi cục đã triển khai đến tất cả công chức, viên chức biết, thực hiện. Ngày 01/11/2019 Chi cục lập và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 theo quy định.

+ Công tác kê khai, công khai, chế độ thông tin báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 theo quy định. Kết quả, năm 2019 đơn vị thực hiện công khai đạt tỷ lệ 100%; trong đó thực hiện việc công khai bằng hình thức niêm yết tại đơn vị, công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp đơn vị.

- *Việc thực hiện cải cách hành chính; thanh toán, trả lương qua tài khoản*

+ Về Cải cách hành chính: Chi cục thực hiện theo Công văn số 395/SKHCCN-VP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc rà soát, đánh giá và đơn giản hóa TTHC lĩnh vực khoa học và công nghệ, Chi cục thực hiện theo đúng quy định. Duy trì các mô hình, giải pháp cải cách hành chính được triển khai thực hiện hiệu quả, vận hành và khai thác các phần mềm quản lý; tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2008, tổ chức đánh giá nội bộ, kịp thời cập nhật, công bố hệ thống danh mục thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

+ Thanh toán, trả lương qua tài khoản: Chi cục thực hiện nghiêm việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 18/02/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chi cục thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%.

d. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Qua công tác kiểm tra theo dõi về công tác PCTN, năm 2019 Chi cục chưa phát hiện dấu hiệu tham nhũng tại đơn vị.

e. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN

Năm 2019, Chi cục thường xuyên theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, trong năm đơn vị không để xảy ra tham nhũng.

g. Công tác báo cáo về PCTN

Chi Cục thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo quy định. Tuy nhiên việc gửi báo cáo công tác PCTN chưa đúng thời gian quy định.

3. Nhận xét và kết luận:

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTN của Chi cục năm 2019 theo đúng các quy định của pháp luật như triển khai thực hiện các kế hoạch và văn bản pháp luật về công tác PCTN, công khai các minh bạch các hoạt động của Chi cục và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của đơn vị theo đúng quy định.

Tuy nhiên công tác PCTN của Chi cục còn một số hạn chế như sau: biên bản cuộc họp không thể hiện nội dung triển khai kế hoạch PCTN, việc gửi báo cáo công tác PCTN chưa đúng thời gian quy định.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.

5. Yêu cầu, kiến nghị:

Yêu cầu Chi cục Trưởng tăng cường hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thường xuyên theo dõi, giám sát công chức viên chức trong đơn vị thực hiện tốt công tác PCTN, không để xảy ra tham nhũng tại đơn vị.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về phòng, chống tham nhũng phải kịp và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Đối tượng thanh tra;
- Thanh tra Tỉnh;
- Lưu: VT; TTra.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Tuấn